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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2565)  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญสมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  25 กันยายน  พ.ศ. 2566 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566 

วันจันทร์ที ่ 11 กันยายน  2566  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรว ุฒิภัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   6.  นางบัวลอย   หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   7.  นายปรสงค์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 

8. นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7  
   9.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที  9 
   10.  นายอุทัย  เสาร์คำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
   11.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล   ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานุการนายก อบต.  
   5.  นายเกรียงไกร จันณะคำ ผอ.กองช่าง 
   6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ หัวหน้าสำนักปลัด 
   7.  นางนภัสภรณ ์ ทอเตี้ย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   8.  ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร  กันทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   9.  นายสายันต ์  ภูผิวขำ  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
   10.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

11.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์  เลขานุการสภาฯ 
ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม  โดยมีนายวิโรจน์  สมมิตร เลขานุการนายก อบต. กล่าวนำสวดมนต์ไหว้
พระ  และนางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี  
2566  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 
2566  
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นางศรีนวล วังผาสุข ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ สาม ครั้งที่ 3 
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566  หากมีข้อความใดตกหล่น หรือ
ผิดพลาด ให้แจ้งกับผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไข  

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มตทิี่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566  จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 

2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566  จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข เนื่องจากในวันนี้ มีสมาชิกฯ หมู่ที่ 1 ขอตั้งกระทู้ เพ่ือสอบถามฝ่ายบริหาร ขอเชิญผู้

เสนอกระทู้ 
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ ขอสอบถามฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง ปี 2566 เดิมโครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำ ค.ส.ล. บ้านเลขที่ 148/1 ถึงลำเหมืองสา งบประมาณ 497,600 บาท ไม่ทราบ
ว่าในปีนี้จะได้ดำเนินการหรือไม่  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ในส่วนของการก่อสร้างหมู่ที่ 1 ขอมอบหมายให้กองช่างได้ชี้แจง 
นายเกรียงไกร จันณะคำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านเลขที่ 148/1 ถึงลำเหมืองสา หมู่ที่ 1 

ขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของน้ำฝน ทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปในพ้ืนที่
ดำเนินการได้ แต่งบประมาณ และผู้รับเหมามีพร้อมแล้ว หากจะดำเนินการก็จะต้อง
กันเงินงบประมาณไว้ เพราะจะต้องดำเนินการหลังจากหมดฤดูฝน 

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ หากจะดำเนินการก่อสร้าง การทำนาจะเริ่มในเดือนกันยายนเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม 
ห้วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการก่อสร้างก็คือห้วงเดือนมกราคม ในส่วนของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณไม่ทราบว่าทาง อบต. จะ
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 

นายเกรียงไกร จันณะคำ ในส่วนของงบประมาณจะต้องมาคำนวณใหม่อีกครั้งในช่วงที่จะดำเนินการ เพราะมี
ปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งไม่สามารถให้คำตอบได้ในเวลานี้  

นางศรีนวล วังผาสุข คาดว่าจะมีอีกหลายรายการที่จะต้องกันเงินเพ่ือดำเนินการในปี 2567  
นายนพดล ณ เชียงใหม่ สำหรับโครงการที่หมู่ที่ 1 เคยมีหนังสือแจ้งเข้ามาให้ดำเนินการในปี 2566 โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 ก็จะต้องตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อาจจะต้อง
เปลี่ยนเป็นแอสฟัลท์ เพราะหากเป็นคอนกรีต ไหล่ทางอีกด้านหนึ่งซึ่งติดคลอง
ชลประทานก็จะสูงมาก แต่หากเป็นแอสฟัลท์เหมือนเดิมก็จะไม่สูงมาก เพราะพ้ืนที่
ชลประทานนั้น หากจะสร้างถนนคอนกรีตทางชลประทานจะยินยอมให้ขุดพ้ืนลงไป
หรือไม่ หากไม่ขุดพ้ืนลงไปความสูงของถนนก็จะสูงจากเดิมขึ้นไปอีกประมาณ 25 ซม. 
หากเป็นแอสฟัลท์จะสูงขึ้นมาเพียง 5 ซม. เท่านั้น จะต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะเป็นแอสฟัลท์ หรือคอนกรีต  

นายเกรียงไกร จันณะคำ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่ดำเนินการ มี 2 ประเด็น คือ หากจะเทคอนกรีตจะต้องคัด
หน้าดินออกประมาณ 20 ซม. เพราะไม่สามารถที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตบนถนน
เดิมได้ และจะต้องขออนุญาตชลประทาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร อีกประเด็นหนึ่ง
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คือ เป็นแอสฟัลท์ แต่ความกว้างมีเพียง 2 เมตรกว่าไม่ถึง 3 เมตร ค่อนข้างแคบ 
จะต้องเสริมไหล่ถนนออกไปอีกประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร อย่างไรก็ตามจะสำรวจ
ให้อีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
• ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 31) 

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอ
เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ เรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่เป็นอำนาจของสภาฯ ขอมอบหมายให้
นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม การโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 

รายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขออนุมัติวันที่ 11 กันยายน 2566 

 
ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
1 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์ กลองคาฮอง งบประมาณอนุมัติ 
12,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
12,000 บาท โอนลด 12,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โพเดียมแท่นยืนบรรยาย งบประมาณ
อนุมัติ 12,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอนลด 4 ,617 บาท โอนลด 1 ,400 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 3,217 บาท 

รวมงบประมาณที่โอนลด 13,400 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ดนตรีและนาฎศิลป์ กลองไฟฟ้า โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณ 13,400 บาท 

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
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ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
สำนักงาน โพเดียมแท่นยืนบรรยาย งบประมาณ
อนุมัติ 12,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอนลด 3,217 บาท โอนลด 1,200 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 2,017 บาท 

ดนตรีและนาฎศิ ลป์  ตู้ แอมป์ กี ต าร์ ไฟ ฟ้ า 
งบประมาณอนุมัติ  4 ,500 บาท โอนเพิ่ ม 
1,200 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเพ่ิม 
5,700 บาท 

พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โพเดียมแท่นยืนบรรยาย งบประมาณ
อนุมัติ 12,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอนลด 2,017 บาท โอนลด 1,200 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 817 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ด น ต รี แ ล ะน าฎ ศิ ล ป์  ตู้ แ อ ม ป์ เบ ส ไฟ ฟ้ า 
งบประมาณอนุมัติ  4 ,500 บาท โอนเพิ่ ม 
1,200 บาท  รวมงบประมาณหลังโอนเพ่ิม 
5,700 บาท 

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

4 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ย าน พ าห น ะแ ล ะข น ส่ ง  รถ จั ก รย าน ย น ต์  
งบประมาณอนุมัติ 51,400 บาท งบประมาณ
คงเห ลื อก่ อน โอน  5 1 ,4 0 0  บ าท  โอนลด 
51,400 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 0 
บาท  
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ป ระเภท ครุภัณ ฑ์ การเกษตร เลื่ อย โซ่ ยนต์  
งบประมาณอนุมัติ 34,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด 9,000 บาท โอนลด 900 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 8,100 
บาท 

รวมงบประมาณที่โอนลด 52,300 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 
1 2 5  ซี ซี  โอน ตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่  
52,300 บาท 
 

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

5 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ย าน พ าห น ะแ ล ะข น ส่ ง  รถ จั ก รย าน ย น ต์  
งบประมาณอนุมัติ 51,400 บาท งบประมาณ
คงเห ลื อก่ อน โอน  5 1 ,4 0 0  บ าท  โอนลด 
51,400 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 0 
บาท  
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ป ระเภทครุภัณ ฑ์ การเกษตร เลื่ อย โซ่ ยนต์  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 
1 2 5  ซี ซี  โอน ตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่  
52,300 บาท 
 

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
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ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
งบประมาณอนุมัติ 34,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด 8,100 บาท โอนลด 900 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 7,200 
บาท 

รวมงบประมาณที่โอนลด 52,300 บาท 
6 แผน งาน การ เกษ ตร งาน สิ่ งแ วดล้ อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณ
คงเหลื อก่ อน โอน  7 0 ,0 00  บาท  โอน ลด 
50,030 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
19,970 บาท 

1.แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอ้ี จำนวน 1 ตัว โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณ 4,990 บาท 
2.แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 
1 ตัว โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ 
8,640 บาท 
3.แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ จำนวน 1 ชุด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณ 20,000 บาท 
3.แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องสูบน้ำ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบประมาณ 16,400 บาท  
รวมงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
50,030 บาท 

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการต่อเติม
อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 อบต.ดอนแก้ว 
งบประมาณอนุมัติ 722,020 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด 722,020 บาท โอนลด 
182,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
540,020 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุด
มอเตอร์สว่านเจาะดิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 
ชุด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ 
182,000 บาท  

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักาและ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักา

รบ .มท .ว่ าด้ ว ย
วิ ธี ก า ร  ง ป ม . 
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ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 250,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 250,000 
บาท โอนลด 38,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด 212,000 บาท 

และปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการดัดแปลงสภาพ
รถยนต์ส่วนกลาง  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณ  38,000 บาท  

พ.ศ. 2563 ข้อ 
27   
 

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทวงศ์  ในรายการสุดท้าย โครงการดัดแปลงสภาพรถยนต์ส่วนกลาง รถฉุกเฉินคัดเดิม 

สืบเนื่องจากตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ในการรับรอง
มาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดให้ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ออก
หนังสือรับรองมาตรฐานแล้ว ให้ระยะเวลาการรับรองมีผลคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ รถ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะขอต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ต้องมีอายุรถไม่เกิน 12 
ปี นับแต่วันจดทะเบียน ซึ่งใบรับรองมาตรฐานของรถฉุกเฉิน ยี่ห้อ CHEVROLET 
หมายเลขทะเบียน งร 2962 เชียงใหม่ จะหมดอายุในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และ
จะไม่สามารถต่ออายุใบรับรองมาตรฐานได้ เนื่องจากอายุของรถเกิน 12 ปี ทำให้ไม่
สามารถนำไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยติดเตียงได้อีก ดังนั้น เพ่ือให้
การใช้ทรัพย์สินของ อบต. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอ
ดัดแปลงสภาพรถ จากรถฉุกเฉิน เป็นรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือให้บริการรับส่งผู้ป่วย 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือได้เข้าถึงบริการโรงพยาบาลตามที่
แพทย์นัดอย่างทั่วถึง และเพ่ือใช้บริการสาธารณะอ่ืนๆ โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. ตามหนังสือ ที่ มท 0808.1/ว502 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ ดังนั้น ในประเด็น
แรกที่นำเรียนที่ประชุมสภาฯ ก็คือ แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบในกรณีปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม โดยการดัดแปลงสภาพรถจากรถ
ฉุกเฉินเป็นรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือนำไปให้บริการประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
และใช้ในการบริการสาธารณะอ่ืน และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การขออนุญาตดัดแปลง
สภาพคุรภัณฑ์ (รถยนต์) ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการคือ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากนั้นเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อตั้งหมวดรายจ่ายขึ้นใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือโอน
เงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าคุรภัณฑ์ ประเภทค่าปรับปรุง
ครุภัณฑ์ โครงการดัดแปลงสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ดังที่นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงใน
รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายรายการสุดท้าย 

นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ในกรณีแรกคือ แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบกรณีปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม โดยการดัดแปลงสภาพรถจากรถฉุกเฉินเป็นรถยนต์
ส่วนกลาง 
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ที่ประชุม รับทราบการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม โดยการ
ดัดแปลงสภาพรถจากรถฉุกเฉินเป็นรถยนต์ส่วนกลาง 

นางศรีนวล วังผาสุข กรณีรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 31 
มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ครั้งที่ 27) จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 (ครั้งที่ 31) จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะรายการของอุปกรณ์ต่างๆ และขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม รายการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย มีดังนี้ 
 

รายการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขออนุมัติ วันที่ 11 กันยายน 2566 

 
ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1 หมู่ที่ 6 จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม

ติดต้ัง 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 
8 ชุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 195 ลำดับที่ 2 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 

หมู่ที่ 6 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ 
คุณลักษณะดังนี้ 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่

ภายนอกอาคาร จำนวน 8 ชุด  
2.เครื่องบันทึกดิจิตอล ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1  เครื่อง 
3.สวิตซ์ฮับ POE 16 Port จำนวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ข้อ 4,11 และ 14 
4.เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA จำนวน 5 เครื่อง 
5.เครื่องสำรองไฟขนาด 1000VA จำนวน  1 เครื่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
2564 
 

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ข้อ 29 และ 
62-63 
6.แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว พร้อมขายึด จำนวน 1 เครื่อง 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ประจำเดือน 
ธันวาคม 2566 ข้อ 5.4.1 
7.ตู้กันน้ำภายนอก CCTV พร้อม เบรกเกอร์ จำนวน 5 ตู้ 
8.สายไฟเบอร์ ขนาด 12 Core จำนวน  1,500 เมตร 
9.สายแลน CAT6 สำหรับ CCTV จำนวน 100 เมตร 
10.ตู้เหล็กกันน้ำแบบมีหลังคาสำหรับเบรกเกอร์กันดูดพร้อม

อุปกรณ์ Flex กันน้ำ จำนวน 5 ตู้ 
11.ตู้แหรก 15U จำนวน 1 ตู้ 
12.มิเตอร์ ขนาด 5 Amp จำนวน 5 ตัว 
13 .สายเมนต์ ไฟ THW-A อลูมิ เนียม พร้อมแหรก 3 ช่อง 

จำนวน 5 ชุด 
14.เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 6 เมตร จำนวน 5 ต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 
195 ลำดับที่ 2  
-รูปแบบเป็นไปตามท่ี อบต.ดอนแก้ว กำหนด 

 
นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว ขอสอบถามกระจกโค้ง และไฟกระพริบบริเวณสี่แยกบ้านดอนแก้ว ที่ถูกรถเกี่ยวยัง

ไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนสอบถามว่าจะดำเนินการเมื่อใด  
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ ครั้งที่ผ่านมาได้หารือในที่ประชุมในเรื่องของกิ่งไม้พาดสายไฟในซอยทองมาก ไม่ทราบ

ว่าทาง อบต. ได้ประสานกับการไฟฟ้าแล้วหรือยัง และเรื่องที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะกับ
ประชาชนในเรื่องของทางสาธารณะซอยทองมาก จะมีเวลาลงไปในพ้ืนที่ได้เมื่อใด 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  การยกฐานะเป็นเทศบาล ตามที่ได้หารือในครั้งที่ผ่านมา ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้ง
ว่าจะเชิญผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และนายอำเภอ มาสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้
แก่ผู้นำในเรื่องของการยกฐานะ ขอให้ท่านนายกฯ เร่งดำเนินการ เพราะมีบางหมู่บ้าน
ทางผู้ใหญ่บ้านได้เรียกประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และมีเจ้าหน้าที่ลงไป
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ชี้แจง แต่ไม่สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ถือว่าเป็นจุดอ่อน เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ ไม่สามารถให้คำตอบประชาชนได้ ประกอบกับผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลที่
ชัดเจนกว่าทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมอง อบต. ในภาพลบ ควรจะเร่ง
เชิญฝ่ายผู้นำมาสร้างความเข้าใจให้เร็วที่สุด เพราะขณะนี้ ประชาชนทราบข่าวการจะ
ยกฐานะแล้ว ทำให้มีการพูดปากต่อปากออกไปในแง่ลบพอสมควร  

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาฯ ตามที่ท่านรองฯ ได้อภิปราย คือหมู่ที่ 9 ซึ่ งเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม ทางหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. 
เข้าไปชี้แจงในเรื่องการยกฐานะเป็นเทศบาล แต่เมื่อประชาชนสอบถามกลับไม่
สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ ผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่ามาก ไม่สามารถชี้แจงได้
ว่าข้อดี ข้อเสียที่ประชาชนจะได้รับมีอะไรบ้าง ทาง อบต. ควรจะเชิญผู้นำมาชี้แจงให้
ชัดเจน เมื่อประชาชนสอบถามก็จะได้มีข้อมูลสามารถตอบคำถามได้ 

นายอุทัย เสาร์คำ เห็นด้วยกับทั้ง 2 ท่าน ต้องการให้ฝ่ายบริหารได้เร่งแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ออกมา
เกี่ยวกับการยกฐานะเป็นเทศบาล เร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำ และประชาชน ไม่
ปล่อยให้คาราคาซังไม่ชัดเจนเช่นนี้ 

นางบัวลอย หลักดี การเขียนคำร้อง ได้เขียนคำร้องขอหินคลุก ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนน
ชำรุดได้สอบถาม เมื่อใดจะนำหินคลุกมาซ่อมแซมให้ ก็ได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่าให้
รอตามลำดับการทำงาน เนื่องจากมีหลายคำร้องที่จะต้องดำเนินการ พอดีกับซอย 9 
มาแจ้งเรื่องน้ำเน่าเสีย ก็ได้ลงไปตรวจสอบ พบว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังนำหินคลุกไป
ซ่อมแซมให้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ขอความร่วมมือจากทาง อบต. หากจะดำเนินการ
ตามคำร้องขอรบกวนให้แจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบด้วย  

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  สนับสนุนสมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ตลอดเวลาที่ทำงาน และเขียนคำร้องมา หากยังไม่มีการ
ดำเนินการควรจะแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบว่า รับคำร้องแล้ว จะดำเนินการได้เมื่อใด 
หากไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเหตุผลใด และจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อสมาชิกฯ 
จะได้ให้คำตอบกับประชาชนได้  

นางศรีนวล วังผาสุข เรื่องการยกฐานะ ขอให้เร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำ และประชาชน 
ก่อนที่จะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนไปมากกว่านี้ สำหรับแบบสอบถามบางหมู่บ้านก็ยัง
ไม่ได้นำไปให้ประชาชน แต่บางหมู่บ้านก็ให้ประชาชนไปแล้ว 

นายนพดล ณ เชียงใหม่  หลายเรื่องที่ ไม่ทราบข้อมูล เนื่องจากไม่มีการรายงานให้ทราบ สำหรับเรื่องที่
สาธารณะ ผู้ที่จะสามารถชี้ชัดได้ว่าใครผิดใครถูกก็คือศาลเท่านั้น บางสิ่งบางอย่างทาง 
อบต. ไม่สามารถตัดสินได้ เหมือนกับภาษี ท้องถิ่นมิได้เป็นผู้กำหนด แต่ผู้กำหนดคือ
กรมธนารักษ์ สำหรับป้ายสี่แยกดอนแก้ว กระจกโค้ง รวมถึงสายไฟฟ้าที่ถูกขโมยขอให้
ปลัดฯ เร่งติดตามจากผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร และให้รายงาน
ภายในสัปดาห์นี้ สำหรับซอยทองมาก ขอดูตารางนัดงานเพ่ือนัดกับสมาชิกฯ ลงพ้ืนที่
อีกครั้ง ส่วนเรื่องยกฐานะ เจ้าหน้าที่คนใดที่ลงไปชี้แจง เพราะได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่
ผ่านมาแล้วว่า ยังมิให้มีการดำเนินการ เนื่องจากจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้นำทุก
หมู่บ้านก่อน ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และได้หารือกับนายอำเภอแล้ว ซึ่งท่าน
นายอำเภอก็ให้นัดวันเวลา แต่ทั้งนี้ จะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสีย 
ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง อบต. , เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง ซึ่งใช้เวลาพอสมควร 
และไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นเทศบาลเมือง เพราะจะต้องอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณา
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อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปแล้ว แต่หากสามารถยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่าเป็นเทศบาลตำบล 
และยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิม การจัดสรรงบประมาณรายหัวสูงกว่า การเก็บ
ภาษี เท่ากันทั้ ง อบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง สำหรับเรื่องคำร้อง  ฝาก
ผู้รับผิดชอบ รวมถึงจะนำเข้าประชุม ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถจะ
ดำเนินการทันทีได้ สิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือการจอดรถบนไหล่ทาง และการปล่อยน้ำเสีย 
ซึ่งได้ประกาศไปแล้ว จะต้องประกาศไว้ 30 วัน จึงจะใช้กฎหมายบังคับต่อไป และ
เรื่องของประปา เคยได้แจ้งไปแล้วว่า หากจะมีการต่อท่อประปา และต้องขุดเจาะ
ถนนให้มาแจ้ง อบต.ก่อนที่จะดำเนินการ และในภายหน้าจะยกท่อเมนประปาขึ้นบน
ถนนเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการซ่อมแซม อีกเรื่องหนึ่งคือ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในตำบลเตรียมถังสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพราะคาดว่าอาจจะแล้ง 
น้ำจะไม่เพียงพอ ควรมีถังสำรองน้ำไว้อย่างน้อยครัวเรือนละ 1,000 ลิตร  

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ ขอชี้แจงกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ร่วมประชุมหมู่บ้าน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์
ติดต่อมาแจ้งว่าจะมีประชุมหมู่บ้าน หากไม่ให้เจ้าหน้าที่ลงไปก็เกรงว่าทางผู้ใหญ่บ้าน
จะตำหนิว่าไม่ให้ความร่วมมือ จึงได้ให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบ และลงไปในหมู่บ้าน ซึ่ง
ได้กำชับไว้แล้วว่า หากมีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนก็ไม่ให้ตอบ เพราะเกรงจะ
ผิดพลาด และความเข้าใจอาจจคลาดเคลื่อน ตอนแรกจะลงพ้ืนที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ 
แต่เนื่องจากติดภารกิจจึงไม่สามารถไปได้ และเรื่องสายไฟ ได้สอบถามนิติกรแล้ว 
พบว่า มีสายไฟอีกชุดหนึ่งที่หายไปเช่นกัน และอยู่ใกล้ๆ กัน ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่
ตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด และหาหลักฐานเพ่ิมเติม สำหรับเรื่องไฟกระพริบ
บ้านดอนแก้ว จะดำเนินการติดตามให้ 

นางศรีนวล วังผาสุข หากสมาชิกฯ มีปัญหาต้องการหารือกับฝ่ายบริหารก็สามารถเข้ามาที่ อบต. ได้ เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะห้อง
สำหรับสมาชิกฯ ก็ได้เตรียมไว้แล้ว มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการสอบถามหรือหารือเรื่องอ่ืน ๆ อีก 
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 
                                                                   (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้ ...........15 กันยายน 2566................  เวลา .........14.45 น..........  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จำนวน 3 คน  ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงาน
การประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
     (นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว)    (นายศรีเนียม  อินธิทา)     (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2      สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7       สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 
 
รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 
34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย.....................................
วิสามัญสมัยที่หนึ่ง.ครั้งที่ 2....... วนัท่ี..........25 กันยายน 2566...................ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
   
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 
 


